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Ég, Hildur Áma Gunnarsdóttir, kt. 030275-3149, geri alvariegar athugasemdir við að jarðhitasvæðin 
í Reykj anesfólkvangi séu sett í nýtingarflokk í Rammaáætlun. Þetta svæði er í næsta nágrenni 
höfuðborgarinnar og alþjóðaflugavallar sem þar sem meira en milljón farþegar fara árlega. Alls búa 
2/3 íslendinga í minna en 30 mínútna akstri frá Reykjanesfólkvangi og þangað sækja þeir jafnt sem 
ferðamenn til að njóta einstakrar náttúru. Líkur benda til að hátt í 200.000 manns heimsæki 
Reykjanesfólkvang árlega. Sérlega alvarleg eru áform um að virkja í Sveiíluhálsi en um 130.000 
ferðamenn heimsóttu jarðhitasvæðið í Seltúni, Krýsuvík síðasta sumar sem er aðgengilegasta 
háhitasvæði landsins og Kleifarvatn er einstakt á heimsmælikvarða.

Nú þegar eru 4 jarðvarmavirkjanir á Reykjanesskaga. Að breyta friðlýstum fólkvangi og 
útivistarsvæði í orkuvinnslusvæði er tímaskekkja og í andstöðu við þá miklu hagsmuni sem felast í 
þróun ferðaþjónustu á Reykjanesskaga.

SÖmuleiðis ættu Eldvörp skilyrðislaust að fara í vemdarflokk. Þar liggja gamlar þjóðleiðir sem í dag 
eru vinsælar gönguleiðir. Aukþess ætti ekki að hrófla við umhverfi gígaraðarinnar sjálfrar sem er 
einstakt jarðfræðilegt fyrirbæri, eins og smækkuð mynd af Lakagígum. Loks er ljóst að áform um 
jarðvarmavirkjun í Stóru-Sandvík mun skaða það áhugaverða umhverfí verulega og koma í veg fyrir 
atvinnuþróun af öðrum toga.

Þá er ljóst að jarðvarmavirkjamr nýta aðeins brot af þeirri orku sem kemur úr iðrum jarðar sé 
einvörðungu virkjað til raforkuframleiðslu. Nær er að nota næstu ár til að læra umjarðvarmann, gera 
nýtingu hans sjálfbæra, fínna lausnir á loftmengun, niðurdælingum og affallsvatni. Auk þess sem 
skammt er að bíða niðurstaða um árangur af djúpborunum á norðurlandi.

Með kærri kveðju og von um góðar viðtökur,
Hildur Ama
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